



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองควบคุมโรคติดต่อ โทร./โทรสาร ๐.๒๒๔๕.๘๑๐๖ และ ๐.๒๓๕๔.๑๘๓๖) ..

ที่ กท ๐๗๐๘ / ๕๓๓๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ..

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ..

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

ด้วยองค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พบกลุ่มอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเขตอาเกติ จังหวัดบาสูเอเลี ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง จากการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบล่า จำนวน ๕ ตัวอย่าง พบผลบวก ๑ ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบเพิ่มเติม และตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาพบผู้สงสัย ๙ ราย เสียชีวิต ๓ ราย อีก ๖ ราย อยู่ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล ทีมสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก องค์การอนามัยโลก และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern : PHEIC) และไม่มีประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด สำหรับประเทศไทย ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบล่าภายในประเทศ อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงของประชาชนชาวไทยในกลุ่มผู้เดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า รวมทั้งการนำเข้าสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรังโรค เช่น สัตว์ป่า ลิงชิมแปนซี เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า สำนักอนามัย จึงขอความร่วมมือสำนักงานการแพทย์ดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด และมีอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

๒. แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

๒.๑ แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน ดำเนินการแจ้งเตือนผู้ป่วยที่มีอาการ ได้แก่ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว หรือมีประวัติเดินทางจากประเทศที่มีการระบาด หรือประเทศกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

๒.๒ ดำเนินการตามแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฯ การเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าอย่างเคร่งครัด

๒.๓ จัดเตรียมห้องแยกผู้ป่วยที่มีความดันเป็นลบ ในโรงพยาบาล (กรณีไม่มีห้องแยกผู้ป่วยความดันเป็นลบ) ให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อม

๓. เผยแพร่คำแนะนำกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และวิธีป้องกันสำหรับประชาชนและผู้เดินทางระหว่างประเทศ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สามารถ download แบบฟอร์มและแนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอโบล่าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักอนามัย [www.bangkok.go.th/health](http://www.bangkok.go.th/health) และทางเว็บไซต์ของกองควบคุมโรคติดต่อ ([www.bmadcd.go.th](http://www.bmadcd.go.th)) หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีผู้ป่วยอาการอยู่ในข่ายสงสัย ขอให้โปรดแจ้งให้กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ทราบโดยเร็ว ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๑๘๓๖ , ๐ ๒๒๔๕ ๘๑๐๖ หรือทาง E-mail : [epid\\_bma@yahoo.com](mailto:epid_bma@yahoo.com) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุนทร สุนทรชาติ)  
รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย